



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๒/ ๓๐๐๖ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนา มาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยนำการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต มาใช้ในการริเริ่มและดำเนินโครงการที่มีวงเงินสูงหรือโครงการ ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ มีสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เห็นชอบให้หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ (รายการในงบลงทุนวงเงิน ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบาย ส่งพร้อมคำขอไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร งบประมาณ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตามคู่มือแนวทางการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุขมีโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

หน่วยงาน	โครงการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โครงการอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล. ๑๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๔๘๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง ราคา ๕๓๗,๐๖๖,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘)
กรมการแพทย์	โครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันโรคผิวหนัง ตำบลเสม็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘)
สถาบันพระบรมราชชนก	โครงการอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอาคารสถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ หลัง ราคา ๖๕๒,๕๓๖,๔๐๐ บาท ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘)

การนี้...

การนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น สำนักงาน ป.ป.ท. ขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง และสำนักงาน ป.ป.ท.) ได้คัดเลือกโครงการของหน่วยงานเพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการ การนี้ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนข้อมูลในการตรวจติดตามการดำเนินโครงการของหน่วยงานตรวจสอบด้วย

๒. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง และสำนักงาน ป.ป.ท.) ไม่ได้คัดเลือกโครงการของหน่วยงานเพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ขอให้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (แบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่)

๓. ส่งแบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ในรูปแบบหนังสือราชการ และรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ riskpacc29@gmail.com สามารถเรียกดูแบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ได้ที่ลิงก์ย่อ https://moph.cc/_JfLWoYP หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท้ายเอกสารอีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๒

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ: หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยรับงบประมาณ และคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง การทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยรับงบประมาณ และคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง การทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>Link ภายนอก: ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	